

Số:/BC-ĐGS

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020-2022

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐND, ngày 14/2/2023 của Thường trực HĐND huyện; Kế hoạch số 18/KH-ĐGS ngày 15/2/2023 của Đoàn giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020-2022. Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư Pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm PTQĐ& QLTTGTXDMT huyện, Trung tâm VH TT&TT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Ủy ban MTTQ huyện và 08 các xã, thị trấn¹. Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC PHỤC VỤ GIÁM SÁT

UBND huyện, các Phòng quản lý nhà nước, UBND các xã, thị trấn chịu sự giám sát và các cơ quan liên quan cơ bản chấp hành nghiêm việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát theo quy định: Xây dựng báo cáo bám sát; cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu tương đối đầy đủ, kịp thời; bố trí đúng thành phần tham gia Hội nghị giám sát, giải trình rõ những nội dung Đoàn giám sát quan tâm.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ giám sát còn một số hạn chế: Trong báo cáo có nội dung chưa rõ, chưa đánh giá cụ thể kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, việc thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và HĐND huyện. Việc xây dựng báo cáo của UBND huyện và một số đơn vị còn chậm; có đơn vị chưa chủ động sắp xếp lịch làm việc với Đoàn giám sát (Phòng KT&HT huyện).

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các kiến nghị

Qua giám sát nhận thấy, UBND huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc tiếp thu, kịp thời chỉ đạo và triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020 - 2022. Sau khi có Nghị quyết, Báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; chỉ đạo các Phòng ban, cơ quan trực thuộc và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kiến nghị nêu

¹ Việt Lập, Quang Tiến, Phúc Sơn, Liên Sơn, TT Cao Thượng, Ngọc Vân, Lan Giới, Tân Trung

trong Nghị quyết, Báo cáo kết quả giám sát; định kỳ kiểm tra, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện, qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

2. Kết quả thực hiện kiến nghị

Qua giám sát, khảo sát trực tiếp và xem xét hồ sơ, báo cáo tại các cơ quan, đơn vị nhận thấy, hầu hết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020 - 2022 đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Để đảm bảo nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Đoàn giám sát lựa chọn và giám sát cụ thể kết quả thực hiện một số kiến nghị sau 07 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND và Thường trực HĐND huyện cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 143/BC-ĐGS, ngày 19/8/2020 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của “Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn huyện từ năm 2013-2019

a) Ưu điểm

Chủ tịch UBND huyện và cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 01 Nghị quyết; ban hành 23 văn bản chỉ đạo, 14 Kế hoạch, 08 Quyết định. Kien toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật theo từng ngành, từng lĩnh vực.

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kien toàn, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện có 22 người; cấp xã có 168 tuyên truyền viên pháp luật, 115 thành viên là đội ngũ tập huấn viên pháp luật; 317/317 tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố với 2.238 hòa giải viên.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL có nhiều chuyển biến cả về nội dung, hình thức thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến xã, các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Fanpage, youtube, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi...đồng thời lồng ghép vào các hội thi, tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư...

b) Tồn tại, hạn chế

Việc triển khai xây dựng chuyên mục PBGDPL trên hệ thống đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử từ huyện đến cơ sở chưa được thực hiện. Tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Công tác phối hợp trong phổ biến GDPL thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC ở cơ sở còn hạn chế. Hoạt động của một số thành viên Hội đồng PBGDPL từ huyện đến xã chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo sự phân công của Hội đồng TTPBGDPL, chưa thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra. Các hoạt động diễn ra trong ngày pháp luật còn hình thức, chưa phong phú; hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở còn nhiều hạn chế.

2.2. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 233/BC-ĐGS, ngày 01/12/2021 Đoàn giám sát của HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện trong 02 năm 2020, 2021

a) Ưu điểm

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, làm tốt công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”. Tập trung nguồn lực xây dựng và vận hành lò đốt rác tại Thị trấn Nhã Nam, Ngọc Vân, Quế Nham; đã rà soát, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc điều chỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên giai đoạn 2021-2030. Chỉ đạo phòng TNMT phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính².

b) Tồn tại, hạn chế

Việc thực hiện rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch, cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện để đưa vào quản lý theo quy định còn chưa triệt để; việc quản lý các cơ sở này ở một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ, còn bỏ sót như các nhà hàng ăn uống, các gia trại chăn nuôi nhỏ lẻ trong dân. Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND một số xã, thị trấn về thực hiện các quy định của pháp luật trong bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện chưa thường xuyên, có nơi chưa thực hiện (TT Cao Thượng, Ngọc Vân, Quang Tiến...). Một số đơn vị chưa triển khai thực hiện thu phí dịch vụ môi trường: Tân Trung, Phúc Sơn, Thị trấn Cao Thượng, Quang Tiến...

Việc chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số trang trại, cơ sở sản xuất, chăn nuôi ở một số xã như Ngọc Châu, Việt Lập, An Dương, Việt Ngọc chưa được thực hiện.

2.3. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 195/BC-ĐGS, ngày 27/10/2022 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022

a) Ưu điểm

Hàng năm trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch và giao dự toán thu - chi cho sự nghiệp giáo dục cho các đơn vị đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức.

² Kết quả trong năm 2022 đã kiểm tra xử phạt 03 công ty số tiền 52 triệu đồng, phối hợp Sở TN&MT tỉnh xử phạt 01 công ty số tiền 6 triệu đồng.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng GD&ĐT làm tốt việc tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, trong đó có thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách; thu, quản lý và sử dụng các khoản thu khác của nhà trường³.

b) Tồn tại, hạn chế

Việc tham mưu trình HĐND huyện ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch xây dựng, nâng cấp CSVG, trang thiết bị cho phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2023-2025 của UBND huyện còn chậm. Chưa bố trí đủ kế toán đối với 07 đơn vị hiện đang phải thực hiện kiêm nhiệm công tác kế toán trường học.

2.4. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 236/BC-ĐGS, ngày 07/12/2020 Đoàn giám sát của HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong 02 năm 2018, 2019

a) Ưu điểm

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công như: xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, thiết lập hồ sơ bàn giao tài sản cho tập thể và cá nhân quản lý, sử dụng; đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công (từ 2019 đến 2022 đã thực hiện kiểm tra đối với 68 cơ quan, đơn vị trong đó có 13 xã và 55 đơn vị trường học).

b) Tồn tại, hạn chế

Một số nội dung kiến nghị tại báo cáo số 236 chưa được thực hiện triệt để như: Việc thực hiện cấp GCN QSD đất cho Trung tâm VH TT & TT huyện và một đơn vị; điều chỉnh, cấp đổi GCN QSD đất đối với một số đơn vị trường học, nhà văn hóa, sân vận động thôn sau khi được sáp nhập, mở rộng.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị chỉ xây dựng quy chế quản lý tài sản công là dụng cụ lao động, bàn ghế, máy móc thông thường, chưa xây dựng, ban hành quy chế riêng về quản lý, sử dụng tài sản công là công trình giao thông, thủy lợi, nhà đất, công trình văn hóa, thể thao...

Một số công trình, tài sản công được UBND huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp đã đưa vào sử dụng nhưng hiện nay chưa thực hiện bàn giao tài sản và cập nhật vào hồ sơ quản lý tài sản công của đơn vị (hệ thống Đài truyền thanh huyện; Thư viện, Nhà truyền thống huyện; công trình sửa chữa Nhà Văn hóa huyện giai đoạn 2015-2020).

³ Cụ thể năm 2023 đưa vào Kế hoạch thanh tra 03 đơn vị gồm: Mầm non TT Cao Thượng, MN Cao Thượng và Tiểu học Hợp Đức, giai đoạn 2019-2021; Bên cạnh đó, hằng năm UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường học trên địa bàn huyện

2.5. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 226/BC-ĐGS, ngày 26/11/2021 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021

a) Ưu điểm

UBND huyện đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện theo kiến nghị tại Báo cáo số 226 như: Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 30/12/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức 02 hội nghị giao ban địa chính các xã, thị trấn kiểm điểm công tác Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, hàng tháng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Tồn tại, hạn chế

Tại báo số 226/BC-ĐGS, ngày 26/11/2021 Đoàn giám sát đã kiến nghị UBND huyện tập trung triển khai quyết liệt thực hiện Chỉ thị 19 và kết luận số 20 của Tỉnh ủy. Tuy nhiên gần một năm sau UBND huyện mới ban hành kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 30/12/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TU.

Việc chỉ đạo rà soát, thống kê các thửa đất sau dồn đổi ruộng có diện tích nhỏ hơn 700m² và những tồn tại sau thực hiện dồn đổi ruộng giai đoạn 2004-2006 còn chậm dẫn đến chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết triệt để.

Theo báo cáo UBND huyện, tổng hồ sơ phải lập và cấp cho các hộ hoàn thành dồn đổi ruộng là 15.118 hồ sơ tương ứng với 15.118 giấy chứng nhận. Đến nay hồ sơ đã kê khai là 15.118 hồ sơ đạt 100% (trong đó có 14.990 hồ sơ đã có quyết định; 13.562 hồ sơ đã ký giấy chứng nhận và bàn giao về xã để phát trả cho hộ dân, hiện còn 128 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện). Tuy nhiên, đến nay việc các xã, thị trấn phát trả giấy chứng nhận cho hộ dân được bao nhiêu, còn bao nhiêu thì Phòng TN&MT không nắm được. Mặt khác qua làm việc với một số xã, Đoàn giám sát thấy còn một số trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận sau dồn đổi ruộng còn nhiều vướng mắc như: Quang Tiến 111 trường hợp, Ngọc Vân có 248 trường hợp, Phúc Sơn 145 trường hợp và một số xã khác.

Hiện nay một số công ty tư vấn, đo đạc thực hiện việc lập hồ sơ cấp GCN sau dồn đổi ruộng đã hết hạn và kết thúc hợp đồng mà vẫn chưa thực hiện xong

nhệm vụ đã ký kết với Phòng TN&MT (điển hình như Công ty Phương Bắc, Công ty Địa chính và môi trường Bắc Giang, Công ty Tân Á Hoàng Minh...).

Việc tiếp nhận, thực hiện đo đạc cấp GCNQSDĐ của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời theo đề nghị của một số tổ chức và cá nhân.

2.6. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 91/BC-ĐGS, ngày 28/6/2022 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến năm 2022

a) Ưu điểm

UBND huyện đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả sau 01 năm thực hiện và sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 24-KH/HU ngày 7/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 55- KL/TU ngày 7/3/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2021 BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện bàn giao hồ sơ hoàn thành công trình cho phòng KT&HT, UBND các xã thị trấn để quản lý⁴.

Cân đối ngân sách bố trí 486 triệu đồng để thực hiện công tác quản lý bảo trì đường huyện.

b) Tồn tại, hạn chế

Việc triển khai thực hiện đặt tên, số hiệu đường huyện, xã và bổ sung đặt tên đường, tên phố đối với thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam chưa triển khai thực hiện.

Các xã, thị trấn chưa thiết lập được hồ sơ quản lý các tuyến đường, công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

UBND huyện chưa quyết liệt chỉ đạo khắc phục một số hạn chế trong việc thực hiện chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng, đấu nối các công trình thiết yếu, biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông (một số xã, thị trấn không nắm được thẩm quyền, trình tự, thủ tục..).

Tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường còn xảy ra đến nay chưa được khắc phục triệt để như: Tuyến đường Cao xá Lam Cốt, Đường Cao Thượng Phúc Hòa. Đặc biệt một số tuyến đường nội thị thuộc Thị

⁴ Năm 2022, bàn giao hồ sơ hoàn công đường từ QL17 đoạn phố Bùng đi KĐT Tiên Phan cho UBND thị trấn Nhã Nam, đường từ QL17 đi nghĩa trang An Lạc Viên đã bàn giao cho UBND xã Liên Sơn, đường từ QL17 đi KĐT Đồng Chủ, Đồng Cầu đã bàn giao cho UBND thị trấn Cao Thượng...

trần Nhã Nam, Thị trấn Cao Thượng (Khu đô thị An Huy và hành lang Quốc lộ 17, Khu vực Phố Hoàng Thám hiện nay các hàng bán hoa quả cửa sân vận động các hộ kinh doanh dựng lều, quây bạt ngủ tại chỗ rất bệ rạc, mất vệ sinh ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị...).

2.7. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 226/BC-ĐGS, ngày 09/12/2022 Đoàn giám sát của HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022.

a) Ưu điểm

UBND huyện chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, tiến độ thực hiện công tác GPMB; thành lập Tổ công tác do các đồng chí Thường trực HU, HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ, HUV trực tiếp chỉ đạo thực hiện GPMB đối với một số dự án như: Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295); Đường từ QL17- đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham; Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên; Cụm công nghiệp Đồng Đình...

Ban hành 38 Quyết định về thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, với tổng diện tích thu hồi: 182.714,8m², tổng phương án bồi thường, hỗ trợ là 50.834.837.000 đồng; ban hành 08 Quyết định hỗ trợ và mức hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyến khích tiến độ) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Tổng mức hỗ trợ là 2.635.633.000 đồng, tổng diện tích được hỗ trợ là 63.738,9 m², tổng số hộ được nhận hỗ trợ là 152 hộ.

b) Tồn tại, hạn chế:

Việc GPMB đối với một số dự án trọng điểm đến nay vẫn chưa hoàn thành: Dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng; khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam; Dự án nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 294 (tuyến nhánh đường 37-QL17- Võ Nhai); Dự án Cụm công nghiệp Lãng Cao, xã Cao Xá...

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã trong công tác GPMB ở một số nơi, một số dự án còn mờ nhạt, chưa phát huy hiệu quả.

Việc hoàn thiện hồ sơ để ra thông báo thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường còn gặp nhiều khó khăn và chưa có giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm (Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295); Đường từ QL17- đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham; Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên).

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND huyện chưa được UBND huyện và các cơ quan tham mưu quan tâm đúng mức, có việc chưa quyết liệt, sâu sát.

Việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND huyện còn hạn chế.

Nhận thức pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế, dẫn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ có thiếu sót, vi phạm, hiệu quả thấp.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức đã được quan tâm thực hiện nhưng có lúc chưa kịp thời; chậm được đổi mới về hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện.

Một số quy định của pháp luật còn bất cập, thiếu thống nhất, cụ thể, việc hướng dẫn thực hiện của một số phòng quản lý nhà nước có việc chưa kịp thời dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

- Một số nguyên nhân khác:

+ Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm, thiếu sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện quy định của Luật; khắc phục hạn chế, tồn tại sau giám sát có việc còn chưa kịp thời; khi có sự thay đổi người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường chỉ quan tâm đến bàn giao về tài chính, con người, các máy móc, công cụ, dụng cụ của cơ quan mà không quan tâm bàn giao tài sản công do cơ quan, đơn vị quản lý.

+ Một số công trình, dự án đã đưa vào sử dụng nhưng thủ tục hồ sơ quyết toán chưa kịp thời nên việc thiết lập hồ sơ, bàn giao tài sản cho các cơ quan đơn vị quản lý, sử dụng còn chậm, chưa đảm bảo theo quy định.

+ Do khối lượng công việc nhiều, trong khi hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ; biên chế cán bộ ít dẫn đến một số lĩnh vực quá tải như GPMB, quản lý hạ tầng giao thông đường bộ...

III. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện

Tiếp tục triển khai thực hiện khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị đã nêu tại các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện tại các Nghị quyết, kết luận và báo cáo giám sát nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo.

Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện đối với một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- *Đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công:* UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ, thủ tục cần thiết để thực hiện cấp GCNQSD cho những cơ quan, đơn vị hiện nay chưa được cấp; chỉ đạo,

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc bàn giao tài sản công, nhất là đối với các công trình mới được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; xây dựng Quy chế riêng về quản lý, sử dụng tài sản công. Tăng cường kiểm tra, nhất là đối với các đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều tài sản như: Trung tâm VHTT&TT, BQLDA, TTPTQĐ-TTGTXD&MT, VPHU, VP HĐND&UBND huyện... các nội dung trên thực hiện xong trong năm 2023.

Tiến hành kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với Trung tâm VHTT&TT huyện để kịp thời chỉ đạo và có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế mà Đoàn giám sát đã nêu trong báo cáo. Thời gian thực hiện xong trước **30/9/2023**.

- *Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi ruộng:* Tiếp tục rà soát và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại Báo cáo số 226/BC-ĐGS, ngày 26/11/2021 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện. Có giải pháp cụ thể để giải quyết đối với các trường hợp thực hiện dồn đổi ruộng có diện tích nhỏ hơn 700m² và những trường hợp thực hiện dồn đổi ruộng giai đoạn 2004-2006 nhưng chưa được cấp GCN QSDĐ.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, kịp thời phát trả GCN QSDĐ sau dồn đổi ruộng đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa vào quản lý theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện trước ngày **30/9/2023**.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các điều khoản trong hợp đồng đã ký với các Công ty tư vấn đo đạc đất tại các xã, thị trấn. Báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện trước ngày **30/9/2023**.

- *Trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện:* UBND huyện cần làm tốt công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhất là trong việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về các dự án cần thực hiện GPMB ...

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác GPMB đối với một số dự án: Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng; khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam; Dự án nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 294 (tuyến nhánh đường 37- QL17- Võ Nai); Dự án Cụm công nghiệp Lãng Cao, xã Cao Xá; Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295); Đường từ QL17- đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham; Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn.

- *Trong công tác quản lý, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện:* Chỉ đạo Phòng KT&HT hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc lập hồ sơ quản lý các tuyến đường, công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ; có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm thực hiện bàn giao những hạng mục công trình thuộc Khu Đô thị An Huy (thị trấn Cao Thượng) đã hoàn thiện đưa

vào sử dụng để quản lý, khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thiết lập hồ sơ nâng cấp 06 tuyến đường liên xã lên thành đường huyện quản lý gồm các tuyến: Đường PT04 (trên địa bàn xã Liên Chung- Việt Lập), Đường từ Đại Hóa- Lam Côt, Đường Quốc lộ 17 đi An Dương, Đường từ Trường Mãn non Phúc Hòa đi Hợp Đức, Cao xá đi An Dương (đoạn đi qua Làng Dinh), Đường từ Quốc lộ 17 qua Trại giam Ngọc Lý đi Ngọc Thiện.

2. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị- xã hội huyện

Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị- xã hội huyện triển khai thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp với UBND huyện trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: Hằng năm cần xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác GPMB các dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong công tác GPBM, bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài sản công... để xây dựng kế hoạch thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị trực thuộc.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn

Rà soát lại những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị đã nêu tại các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020-2022 và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo đồng thời quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai xây dựng chuyên mục PBGDPL trên hệ thống đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử của xã, thị trấn. Đẩy mạnh hoạt động của các tuyên truyền viên, tập huấn viên và thành viên các tổ hòa giải cơ sở.

Xây dựng, ban hành quy chế riêng về quản lý, sử dụng tài sản công (nhất là đối với các tài sản là công trình giao thông, thủy lợi, nhà đất, công trình văn hóa, thể thao...); rà soát lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với các khu đất công chưa được có giấy chứng nhận QSD đất hoặc có nhưng đã có sự thay đổi thông tin như: Đất nhà văn hóa, khu thể thao, di tích, trường học...

Đối với những đơn vị thực hiện dồn đổi ruộng: Thực hiện rà soát, thống kê các thửa đất sau dồn đổi ruộng có diện tích nhỏ hơn 700m² và những tồn tại sau thực hiện dồn đổi ruộng giai đoạn 2004-2006 đồng thời có giải pháp cụ thể để giải quyết đối với các trường hợp này.

Tiến hành bàn giao giấy chứng nhận QSD đất sau dồn đổi ruộng cho các hộ dân đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện chỉnh lý hồ sơ theo quy định.

Thiết lập hồ sơ quản lý các tuyến đường, công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ; thực hiện nghiêm việc chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng, đầu nối các công trình thiết yếu, biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông.

Có giải pháp khắc phục triệt tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường trên địa bàn đặc biệt một số tuyến đường như: Tuyến đường Cao xá Lam Cốt, Đường Cao Thượng Phúc Hòa, một số tuyến đường nội thị thuộc Thị trấn Cao Thượng (Khu đô thị An Huy), thị trấn Nhã Nam...

Đề nghị UBND huyện, UBMTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội huyện và UBND các xã thị trấn nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các Ban, các đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- UB MTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các phòng QLNN thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm PTQĐ&QLTTGTXDMT huyện, Ban QLDA&TXD, Trung tâm VH&TT huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Nguyễn Văn Nhân**